



84 พรรษาในหลวง
5 ธันวาคม 2554
ขอพระองค์จงพระเจริญยิ่งยืนนาน

“ศูนย์พักพิง นศว” น้ำใจชาว นศว ช่วยวิกฤตอุทกภัย 2554

มหาอุทกภัยครั้งใหญ่หลวงของประเทศไทยในปี 2554 นี้ ได้กลายเป็นข่าวที่คนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ สนใจ ทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างออกส่นขวัญแหวนกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ ที่อาจมาโดยไม่ทันรู้ตัวและไม่ทันตั้งหลักที่จะรับมือ หากมนุษย์ยังไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นมิตรให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ **ฉบับหน้า 2**



มศว มอบโล่ พืชอาหารเอกภักษ์ ประคองวงศ์ ศิษย์เก่า มศว



ม.ศ. นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยศรีนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าผู้ประกอบคุณความดีให้แก่ พืชอาหารเอกภักษ์ ประคองวงศ์ ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ เพื่อแสดงความชื่นชมและขอบคุณในความดีที่ได้เสียสละแม้จะปลดประจำการแล้ว แต่ก็ยังอุทิศตัวเองและเสียสละปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤตอุทกภัย ปี 2554

และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่ พันเอก วรวุฒิ วุฒิสิริ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ผู้แทนกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เพื่อแสดงความยกย่องและชื่นชมในฐานะหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรคุณภาพ ที่มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ และ พันโทกฤตวิทย์ วิยาภรณ์ รองเสนาธิการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เพื่อแสดงความชื่นชมในคุณความดี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะวิกฤตอุทกภัย ปี 2554 ด้วยความเข้มแข็ง มีความเสียสละ ควบคู่การยกย่องเป็นแบบอย่าง

ม.ศ. นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยศรีนครสวรรค์ กล่าววว่า งานวันนี้ต้องการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่เสียสละแม้ว่าตัวเองจะปลดประจำการไปแล้ว ก็ยังมีจิตใจอาสาและไม่ได้อับอายแค้นใจนั้น ยังชักชวนเพื่อนพ้องพวกร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยเหลือน้ำใจชาว นศว ช่วยวิกฤตอุทกภัย 2554



มศว ลงนาม สปป.ลาว พัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว

ดร.พรพรรณ วิวงค์ วิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยศรีนครสวรรค์ (มศว) ลงนามความร่วมมือกับ นายสิงคานาลิน รองหัวหน้ากรมพลศึกษาและศิลปศึกษา ประธานร่วมลงนามฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว



โครงการพัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ณ วิทยาลัยศิลปศึกษา นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการนี้ได้การประสานความร่วมมือจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศและเน้นขอให้อำนาจจัดการบริหารโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ เลิศไพโรจน์ คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว และ อ.จางูนิ ยารีรุ่งเมือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดำเนินการความร่วมมือ 4 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานพัฒนาบุคลากร สพร. ให้ทุนปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารฝ่ายลาวจำนวน 7 ทุน ให้ทุนหารศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ทุน ปริญญาโท 2 ทุน ในปี 2555-2556 ทุนฝึกอบรมเฉพาะทางเป็นทุนอบรมระยะสั้น 2 โครงการ และทุนให้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมศิลปกรรมนานาชาติ ประจำปี 2555 จำนวน 3 ทุน แผนงานที่ 2 แผนงานถ่ายทอดความรู้ คณะศิลปกรรมศาสตร์จะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะ คณบดีและนาฏศิลป์เพื่อนิเทศการสอน จำนวน 2 ครั้ง แผนงานที่ 3 แผนงานสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน แผนงานที่ 4 แผนงานติดตามผลและประเมินผลทุก 6 เดือน ทาง สพร.ให้ความเชื่อมั่นในการผลิตครูทางศิลปศึกษาแก่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เพราะเป็นแหล่งผลิตวิชาชีพครูที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานมากกว่า 60 ปี ซึ่งปัจจุบันมีครูศิษย์เก่า มศว กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ทั้งในระดับพื้นที่ห่างไกลจากการศึกษา ครูคืนถิ่นในชนบททยอยลดอยู่ต่างๆ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกในการขยายพื้นที่การผลิตครูของ มศว โดยเริ่มต้นจากการผลิตครูทางศิลปศึกษาและเริ่มโยกย้ายสู่ทุกภูมิภาคในอาเซียนต่อไป

ศูนย์พักพิง มศว

มวลน้ำมหาศาลจากปัจจัยทั้งน้ำเหนือไหลบ่า น้ำจากเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่หลายเขื่อนซึ่งเก็บกักไว้จนเกินปริมาณการรองรับ ปริมาณน้ำฝนซึ่งตกหนักติดต่อกันนานนับสัปดาห์ และน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นและลงหลายต่อหลายรอบในช่วงเวลาห่างกันไม่กี่วันในหลายเดือนที่ผ่านมา ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดน้ำท่วมหนักครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่ลุ่มภาคเหนือ ภาคกลาง ในหลายจังหวัดกระทั่งไหลบ่าทะลักผ่านแนวกันชนยาววงกว้างท่วมกรุงเทพมหานคร ทรุดทรอกชอกชอย ท่วมถนน บ้านเรือนรถราจมน้ำมิด เกิดปัญหาตามมามากมายทั้งโรคภัยที่มากับน้ำ สัตว์มีพิษ ฆโมย คนฆ่ากันตาย คนทะเลาะเบาะแว้งกัน สร้างความเสียหาย ทำลายขวัญและกำลังใจของผู้คนนับไม่ถ้วน ทว่าในอีกด้านหนึ่งนั้นเรากลับได้พบความรักและความสามัคคีของพี่น้องคนไทยมากขึ้น ได้สัมผัสกับน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน เช่นเดียวกับน้ำใจของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ได้ทำสิ่งดีๆ แก่ชุมชนสังคมอีกครั้ง

ในด้านหนึ่งนั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานมิตรและองค์กรฯ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาตรการการเตรียมการป้องกันและการปฏิบัติการเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมอันอาจเกิดขึ้นได้กับทางมหาวิทยาลัยในทั้ง 2 พื้นที่นั้น และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ได้ได้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการรับใช้สังคม ชุมชน เพราะตระหนักดีว่านี่คือภารกิจหลักที่สำคัญภารกิจหนึ่งของความเป็น "มหาวิทยาลัยในกำกับของภาครัฐ" รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจแก่ผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้วิชาการไปสู่ชุมชน ก่อให้เกิดเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตั้งจุดและสร้างความสนใจจนนำไปสู่การรับรู้และสร้างความเข้าใจอันดีที่แน่นแฟ้นของประชาชนทั่วไป ประชาคมภายนอกต่อมหาวิทยาลัย

ในช่วงขณะนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะสิทธิ์พรณ อธิการบดี มศว และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ออกตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้พวยพภายในศูนย์พักพิงของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และได้ช่วยกรอกทรายบรรจุถุงกระสอบทรายกับประชาคมชาว มศว และนิสิตจิตอาสา ตลอดจนการไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมการช่วยบรรจุงูยยังชีพของประชาคมชาว มศว จิตอาสาที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง " สถานการณ์น้ำท่วมนั้น มศวเองไม่ได้นิ่งนอนใจและได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการภาวะอุทกภัย มศว ทำงาน 3 เรื่องคือ 1. ติดตามข้อมูลจากแหล่งอุทกภัยร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 2. ประเมินสถานการณ์ทุกวัน 3. บริหารจัดการภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 3 พื้นที่คือ

มศว ประธานมิตร มศว องค์กรฯ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ มศว หรือโรงพยาบาลชลประทาน ทั้งนี้ได้วางงบฉุกเฉินไว้เยียวยาและซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายและทำงานตั้งแต่การป้องกันหากเหตุการณ์เลวร้ายที่สุด ตึกกายวิภาคศาสตร์ที่มีร่างของอาจารย์ใหญ่เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ศึกษาได้เตรียมขนย้ายขึ้นที่สูง การป้องกันที่จอดรถใต้ดิน โดยกันกระสอบทราย 2,000 กระสอบ เปิดให้ผู้ถูกน้ำท่วมนำรถมาจอดที่มหาวิทยาลัยได้ และฝ่ายบริหารจัดการภาวะอุทกภัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะให้การช่วยเหลือบุคลากรและครอบครัวที่ประสบความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม ครอบครัวละ 5,000 บาท และถ้าครอบครัวไหนที่ได้รับ ความเสียหายมาก มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือครอบครัวละ 10,000 บาท ในส่วนของนิสิตเมื่อเปิดภาคเรียน ค่าทำเนียบการศึกษาสามารถทำเรื่องเพื่อขอชะลอจ่ายค่าทำเนียบการศึกษาได้ หรือถ้าครอบครัวเสียหายมากก็ต้องดูเป็นกรณีๆ ไป ถ้าครอบครัวนิสิตเสียหายก็ขอให้ถ่ายรูปและแจ้งข่าวสารความเสียหายมาที่กองกิจการนิสิตและต้องมีหนังสือยืนยันจากทางผู้ใหญ่บ้านหรือทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแจ้งยืนยันมาที่มหาวิทยาลัย เพื่อที่จะมหาวิทยาลัยจะได้ช่วยเหลือต่อไป และสำหรับนิสิตที่เดือดร้อนภาวะน้ำท่วม สามารถแจ้งความจำนงเพื่อที่จะทำงานหารายได้เสริมกับทางมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งทางกองกิจการนิสิตจะกระจายงานให้ อาทิ งานเดินเอกสาร งานห้อยสมุด งานกองคลัง งานกองบริหาร งานสำนักคอมพิวเตอร์ นิสิตจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากเดิม (ในสภาวะการณ์ปกติ) เดือนละ 1,600 บาท เป็นเดือนละ 2,400 บาท โดยทำงาน 40 ชั่วโมงต่อเดือน" อธิการบดีฯ กล่าว

แม้ขณะนี้นิสิตสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่ และส่วนที่ศูนย์พักพิงที่ทาง มศว องค์กรฯ ได้เปิดเป็นศูนย์พักพิงให้กับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 270 คน ซึ่งแต่ละคนอพยพมาจากศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่น้ำเริ่มสูงขึ้นและมีจำนวนไม่น้อยที่ย้ายสถานที่ พักพิงอื่นๆ มาแล้ว 3-4 ศูนย์ นั้นก็คงต้องพิจารณาให้รอบคอบร่วมกับการดูแลนโยบายของทางจังหวัดนครนายกด้วย แต่ก็เชื่อว่าหากไม่มีปัญหาอะไร ศูนย์พักพิง มศว นี้ก็คงต้องปิดศูนย์หรือจะหากมีผู้อพยพเหลืออยู่น้อยก็คงต้องยุบรวมไปกับศูนย์แห่งอื่นๆ เพราะคงไม่มีใครอยากใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์อพยพพนาโดยไม่จำเป็น ไม่เฉพาะศูนย์อพยพที่นี่เท่านั้น พวกเขาคงอยากกลับบ้านหากกลับเข้าบ้านได้แล้ว เพียงแต่ถ้าเมื่อทางมหาวิทยาลัยตัดสินใจที่จะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนโดยเฉพาะชาวชุมชนที่เขาเดือดร้อนและอยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้กับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอง มหาวิทยาลัยก็ต้องให้การดูแลช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นให้ดีที่สุดตามความรู้และศักยภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยของศูนย์พักพิงที่ มศว องค์กรฯ นั้นพบว่าทีมงานผู้บริหารเจ้าหน้าที่ อาจารย์และนิสิตแพทย์ร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ

โดยเฉพาะการเข้ามาให้บริการศูนย์พักพิงต้องแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนจะเข้าพักทุกครั้ง เพราะป้องกันมิจราจรที่เข้ามา นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญเรื่องการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบอุทกภัย มีแพทย์เวรประจำการ ศูนย์พักพิงตลอดเวลา การจัดระบบ เข้าพักพิง ณ มศว องค์กรฯ นิสิตคณะแพทย์ช่วยวางระบบไว้อย่างดีมาก อีกทั้งนิสิตแพทย์ส่วนใหญ่จะเรียนและพักอยู่ที่องครักษ์อยู่แล้ว จึงทำให้มีเวลาในการเป็นอาสาสมัครศูนย์พักพิง มศว ซึ่งจากประสบการณ์การบริหารงานศูนย์พักพิง มศว องค์กรฯ ทำให้เรามองเห็นว่า จะขยายแนวคิดศูนย์พักพิงต้นแบบขึ้น เพราะเห็นพัฒนาการของผู้ประสบภัย ตอนที่ การบริหารงานจะใช้หัวหน้าต่อนดูจากการเรียงแถวที่นอนให้ระเบียบเรียบร้อย การทำอาหาร ก็ช่วยกันทำการจะให้ผู้ประสบภัยนั่งๆ นอนๆ เขาก็เครียดให้คนที่มิจิตอาสาเข้ามาช่วยกันทำกับข้าวร่วมกันรับผิดชอบภาระของตัวเองโดย มศว ได้แจกจาน ชาม ช้อนและแก้วน้ำให้ทุกคน จากนั้นให้ใช้และนำไปล้าง เพราะการใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมเป็นการสร้างขยะจำนวนมาก เมื่อเปลี่ยนมาใช้ภาชนะของตัวเองขยะลดลง ส่วนเสื้อผ้าที่มีคนนำมาบริจาคเป็นถุงๆ เราก็นำมาพับและทำเป็นร้านเสื้อผ้าขึ้น ผู้ประสบภัยคนใดต้องการเสื้อผ้าก็มาเลือกหยิบได้ตามความชอบ ดูขนาดดูสีที่ชอบ แต่ใส่แล้วต้องซักไม่ใส่เขาไปทิ้ง มศว จัดที่ซักเสื้อผ้าให้ตลอดถึงเรื่องการกินอาหารในแต่ละมื้อก็จัดเป็นเวลา ผู้ประสบภัยได้มาเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัย วัฒนธรรมการ อยู่ร่วมกันโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระบบระเบียบชีวิตให้ มีผู้ประสบภัยจำนวนมากเห็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเอง จากเดิมเข้าแถวไม่เป็น แรงคิวคนอื่นตลอด ชีวิตไม่มีระเบียบวินัย ก็เริ่มมีระเบียบมากขึ้น ทั้งนี้ตนได้ให้นโยบายว่าผู้ประสบภัยจะอยู่กันเฉยๆ ไม่ได้ เมื่อเข้ามาศูนย์พักพิง มศว ต้องมีความรู้สึกกลับไป จึงได้ให้หัวหน้าต่อนไปคุยกับสมาชิกประจำแถวว่า อยากเรียนวิชาชีพ อะไร มศว จะจัดสอนให้ ตอนที่เริ่มที่การเรียน ภาษาอังกฤษ ประดิษฐ์ดอกไม้ วาดภาพ ซึ่งได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์รับผิดชอบในเรื่องนี้

ศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่าจากประสบการณ์ของคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มศว ที่ทำงานด้านการบำบัดจิตใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในหลายๆ สถานที่ที่ได้ออกไปให้บริการด้วยจิตอาสา ทำให้ มศว คิดโครงการฟื้นฟูจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงโดยนำศาสตร์ทางด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศิลปะ มนุษยวิทยา จิตวิทยา เข้ามาช่วยผู้ที่ประสบปัญหา ฟื้นฟูและพัฒนาคิดใจให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและจะนำโครงการนี้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต่อไป โดย มศว จะอบรม แนะนำวิธีการ ตลอดถึงมอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์

พักพิงอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เขามีความรู้ทักษะในการใช้ฟื้นฟูจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประสบ อุทกภัยในศูนย์พักพิงต่างๆ ถือเป็นภารกิจเตรียมตัวเพื่อรับมือต่อปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปด้วย"

มศว มอบโล่

"ผมอยากเห็นฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้เชิญพลทหารเอกภักษ์ มาอีกสักครั้ง และจัดชั่วโมงให้เขามีโอกาสได้พูดบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองตั้งแต่เข้ามาเป็นนิสิต มศว ตั้งแต่ ปี1- 4 ทำอะไรมาบ้าง สำเร็จ การศึกษาแล้วคิดอะไรและไปทำอะไรก่อน จะมาเป็นพลทหาร และช่วงที่เป็นทหารเขาทำอะไรบ้าง เมื่อเกิดภาวะอุทกภัยเขาคิดอย่างไร ทำอะไร รายละเอียดเหล่านี้ถ้าให้ผู้มีประสบการณ์ได้เล่า จะเกิดประโยชน์กับผู้ฟังอย่างยิ่ง เรื่องราวของพลทหารเอกภักษ์ จะถูกบันทึกเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาจิตอาสาของนิสิต มศว ตลอดถึงบุคลากรมศวจะได้ร่วมเรียนรู้การให้นิสิตได้เรียนรู้เรื่องราวของบุคคลที่เป็นต้นแบบจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจที่ดี ต้นแบบจะช่วยได้มากกว่าการสอนกันในชั้นเรียน"

ด้านพันเอกวรวิมล วุฒิสิริ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กล่าวว่าการที่ทหารออกมาช่วยเหลือประชาชนผมคิดว่ามันคือหน้าที่ เราไม่ได้ต้องการเป็นฮีโร่หรือพระเอก และในยามตกทุกข์ได้ยากประชาชนเดือดร้อน หน้าที่ทหารก็ต้องออกมาช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยหนักจังหวัดหนึ่ง

"ผมขอชื่นชมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะสังคมศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตมีจิตใจงดงามและมีจิตอาสา นอกจากจะให้ความรู้แล้ว เรื่องของน้ำใจและจิตอาสา ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง พลทหารเอกภักษ์ เป็นทหารประจำการต้องทำงานทุกอย่างที่ทหารต้องทำ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็รับผิดชอบได้ดีทุกอย่าง ช่วยเหลืองานกองทัพได้อย่างดี ไม่ว่าจะต้องเข้าช่วยชีวิตผู้คน เรือ เรือ แบกศพ ยืมผู้สูงอายุ งานทหารต้องทำทุกอย่างและก็ได้ดีด้วย วันนี้ผมขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ได้ยกย่องและให้เกียรติทหาร เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกองทัพเป็นอย่างดี"



■ กิด - กนกวรรณ

■ ผศ. นพ. อดิสรณ์ บุญยเกียรติ

“สำหรับแพทย์ไทย ผมเชื่อว่ามาตรฐาน เรื่องความเก่งสูงมาก คือ เด็กไทยเก่งมาก ตั้งแต่เรียนหนังสือแสดงว่าเรื่องคุณภาพความเก่งไม่มีข้อสงสัย แต่คุณภาพเรื่อง หัวใจความเป็นมนุษย์ ความอดทน ความเสียสละ จิตของคนที่สอง จิตของคนไข้เป็นที่หนึ่ง มันหนักแน่นจริงจังแค่ไหน?”

■ รายงานพิเศษ

■ ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์

วิกฤตมหาอุทกภัย 2554

ปฏิบัติการร่วมช่วยชุมชนของประชาคมชาว มศว



ในวาระคราวที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอันเป็นที่รักของพวกเราชาว มศว มีอายุครบ 60 ปีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรารู้นั่นคือ “จุดเปลี่ยน มศว” ครั้งประวัติศาสตร์เพราะมหาวิทยาลัยมีความเปลี่ยนแปลงที่เป็น “ความเจริญงอกงาม” ในหลายด้าน หลายเรื่องหลายอย่างกำลังรอการบริหารจัดการสานต่อให้เกิดผลเป็น “ศรีสง่าแก่มหานคร” ดังความมุ่งมั่นคาดหวัง ดูเหมือนว่าการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถยึดถือแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปีได้เพียงอย่างเดียว เพราะในทางปฏิบัติจริงยังมีปัจจัยสภาวะแวดล้อมของสถานการณ์ความเป็นไปของสังคมให้ต้องคำนึงถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ต่างจากการที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปีเช่นเดียวกับพื้นที่ต่างๆ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยท่ามกลางการเผชิญหน้ากับสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในวาระนี้จึงอาจนับเป็นโอกาสในการสร้าง “นวัตกรรม” และอาจเป็น “จุดเปลี่ยน” อีกครั้งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในช่วงการก้าวสู่อายุที่ 63 ภายใต้การนำของ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี ร่วมด้วยความท้าทายของประชาคมชาว มศว ว่าจะสามารถฟันฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได้อย่างไร จะสามารถเดินทางฝ่าใจของพลังร่วม-พลังชุมชน ให้เป็นที่พึ่งพิงของกันและกันได้อย่างดีเหมือนที่เคยเป็นมาหรือไม่ นี่อาจจะเป็นบททดสอบบทใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะมีรสชาติหอมหวานหรือขมขื่นแค่ไหนสำหรับทีมผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งได้เริ่มต้นภารกิจแรกด้วยความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง...

และเป็นช่วงเวลา 2-3 เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 ที่เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประชาคมชาว มศว ได้เริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างด้วยเหตุผลเดียวกัน คือ “มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของชุมชนได้” นโยบายมาตรการการป้องกันและปฏิบัติการเพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รับการวางแผนวางอย่างรัดกุมจากทีมผู้บริหาร การลงมือทำกิจกรรมหลายรูปแบบได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคนภายในและคนภายนอก กระทั่งเกิดการรับรู้สู่สาธารณชนพอสมควรดังต่อไปนี้

1. กิจกรรม “มศว ร่วมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย” ลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบ มศว องค์กรฯ มอบถุงชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในหมู่บ้านต่างๆ 3 หมู่ คือ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554
2. กิจกรรมการเปิดรับเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้จากประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทุกวันพฤหัสบดี ณ ตลาดนัดนานาชาติ ลานสวนนิเทศฯ ถนนอโศกมนตรี ตลอดเดือนตุลาคม 2554 (3 สัปดาห์)
3. กิจกรรม “ประชาคม มศว ร่วมใจช่วยเหลือชาวไทยผู้ประสบอุทกภัย” บรรจุถุงยังชีพตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายกและจังหวัดต่างๆ ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554
4. ประชาคมชาว มศว ไปร่วมกันจัดตั้งยังชีพ ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง และร่วมบรรจุน้ำดื่มเพื่อทำพียงกันน้ำเข้ากรุงเทพฯ ที่วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2554
5. เปิดดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือและพักพิงผู้ประสบภัย มศว (ศูนย์ช่วยเหลือและพักพิงฯ) อาคารนิมเมศยาม 3 มศว องค์กรฯ และจัดสถานที่พักพิงชั่วคราวให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารสนามกีฬา softball เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554
6. มศว ร่วมกับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และสภาการศึกษาไทย รับบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ถนนอโศกมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
7. การช่วยเหลือ พี่นุ้ย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย สำหรับประชาชนทั่วไป
 - 7.1 กิจกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์ “ศิลปกรรมบำบัด” โดยสำนักนายกรัฐมนตรียุโรป ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว และองค์การยูเนสโกแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดโครงการช่วยเหลือพี่นุ้ยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 2554 โดยบุคลากรและนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่มีจิตอาสา ณ ศูนย์อพยพผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก ณ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
 - 7.2 โครงการดนตรีบำบัด บทเพลงเพื่อสร้างกำลังใจ ชื่อเพลง “สักวัน” (One day) โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องบันทึกเสียงโมสาร์ท รัชดาภิเษก
 - 7.3 กิจกรรมจิตวิทยาบำบัด “หัวใจบำบัด” พี่นุ้ยเพื่อเพิ่มพลังชีวิตใหม่ โดยเทคนิค วิธีการบำบัด เป็นการบูรณาการหลายๆเทคนิคที่แก้ไขด้านการเยียวยารักษาจิตใจ (Healing Trauma) โดยตรง โดยศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554
 - 7.4 กิจกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัย “ช่วยเหลือพี่นุ้ยสุขภาพอนามัยของผู้ประสบอุทกภัย” โดยคณะแพทยศาสตร์ โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดหน่วยจิตแพทย์และจิตวิทยา และจัดหน่วยพยาบาลเยี่ยมบ้าน
 - 7.5 การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยโรงพยาบาลชลประทาน ณ ชุมชนภูมิเวท ทำน้ำปากเกร็ด และศูนย์อพยพ ณ โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จ.นนทบุรี ในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2554 รวมทั้งการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิกฤตมหาอุทกภัย 2554

ปฏิบัติการร่วมช่วยชุมชนของประชาคมชาว มศว



8. "ประชาคม มศว รวมใจป็นฮีโร่" โดยคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นำประชาคม มศว และประชาชนทำ ฮีโร่บอลล และน้ำจืดดื่มฟรีบำบัดลดภาวะน้ำเสียแจกจ่ายฟรี ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร รวมถึงศูนย์ช่วยเหลือและพักพิงผู้ประสบภัย มศว องครักษ์ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ประสบอุทกภัยร่วมกันทำ ฮีโร่บอล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
9. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรเพื่อช่วยเข็หรือซ่อมแซมรถไถนาหรือเครื่องมือการเกษตรที่จมน้ำ ณ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
10. โครงการสวช่วยโลก โดย ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ - บุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมกับกองทัพบก ณ พื้นที่ชุมชนชายคลองบางบัว เขตหลักสี่ กทม. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
11. มศว มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าผู้ประกอบคุณความดี ให้แก่ พลทหารเอกวิทย์ ประครองวงษ์ ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเชิดชูเกียรติความดีที่ได้เสียสละแม้จะปลดประจำการแล้ว แต่ก็ยังอุทิศตัวเองและเสียสละปฏิบัติการกิจในภาวะวิกฤตอุทกภัย ปี 2554 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ณ มศว ประสานมิตร
12. การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ประสบภัยน้ำท่วมรายละเอียด 5,000 บาท เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
13. การช่วยเหลือนิสิตที่ประสบอุทกภัย ด้วยการงดเว้นค่าปรับสำหรับการลงทะเบียนค่าเช่าสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 และพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตที่ครอบครัวได้รับความเสียหายมากจากอุทกภัยเป็นกรณีๆ ไป และจัดโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนิสิตจากการทำงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนิสิต โดยนิสิตจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากอัตราปกติ ตลอดเดือน พฤศจิกายน 2554
14. ภาคเอกชนมอบเงินสมทบช่วยน้ำท่วม อาทิ มหาวิทยาลัยเซนได ประเทศญี่ปุ่น สถาบันโทรทัศน์กองทัพบกของ 7 โรงเรียนสาธิต มศว บริษัท HBIRM ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2554
15. คณะเภสัชศาสตร์ ผลิตครีมรักษาฝ้ากักตื้น เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
16. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.สระแก้ว ร่วมกับเครือข่ายชุมชนภาคเกษตรอินทรีย์ สีข้าวเกษตรอินทรีย์และนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ปั้นฮีโร่บอลลและผลิตน้ำจืดดื่มฟรีชีวภาพ เพื่อมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554 อุทกภัยครั้งใหญ่หลวง 2554 มศว คือ "มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของชุมชนได้" อย่างอบอุ่น

ปฏิทินกิจกรรมข่าว มศว

ทั่วไป/เปิดตัว

รับจิตอาสา กรอกน้ำ EM และเป็น EM Ball
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญชวนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกรอกน้ำ EM และเป็น EM Ball ทุกวันพุธ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี เวลา 10.30 - 15.00 น. และรับแจกน้ำ EM และ EM Ball เพื่อนำไปดื่มฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อาคาร 14 ชั้น 6 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 5207

อบรม/สัมมนาวิชาการ

ศูนย์ภาษา มศว จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร
ศูนย์ภาษา (สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร สนทนา สำหรับ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่สนใจพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ รุ่นต่อไปเปิดเรียน 9 มกราคม 2555 โทรศัพท์ 02-260-3934, 02-260-1770-71 ต่อ 6310 และห้อง 6-101 ชั้น 1 อาคาร 6 (ตรงข้ามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร)

มศว เปิดภาคเรียน
มติที่ประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมมติให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม ฝ่ายมัธยม และ ปทุมวัน) กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ลงทะเบียนเรียน ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและเพิ่มลดรายวิชา 19-24 ธันวาคม 2554 ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 5614 และ 5662

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL



มอบเงินช่วยน้ำท่วม : รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปริชากุล ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 50,000 บาท โดยมี ผศ. นพ. เฉลิมหรือ บุญยะดีพร้อม อธิการบดีเป็นผู้รับมอบ ณ มศว ประสานมิตร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554



ดูงาน : คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร



ออกหน่วยแพทย์ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับกรมสุขภาพจิตและภาคีสุขภาพในจังหวัดนครนายก อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันรักษาทางสุขภาพจิตในผู้ประสบภัยพิบัติที่ศูนย์พักพิงในจังหวัดนครนายก ณ มศว อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2554



พาสิต มศว ปทุมวัน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับโรงเรียน Anyang Foreign Language High School ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2554

คณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บอกเล่ากับสืบ (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟฟ้ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ pswnews@gmail.com

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 5924